

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๖ สมัยสามัญนิติบัญญัติ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยสุพัตรา พรหมศร
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง ขึ้นบัลลังก์เปิดประชุมและเปิดโอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือเรื่องปัญหาในพื้นที่และปัญหาที่อยู่ในกระแสความสนใจหน้าสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ อาทิ นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ท้าหรือถึงการให้บริการด้านการสาธารณสุขภายในสภาผู้แทนราษฎร หลังจากมีข่าวปรากฏออกไปจากกรณีของนายสกล สนิธิรัตน์ ช่างภาพเครื่องบินชนป่วยแล้วไม่ได้รับการดูแล เพราะต้องกันรถพยาบาลให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งทำให้ประชาชนมองมาแล้วไม่ดี ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรควรจะมีรับให้การช่วยเหลือทันที

ประเด็นหารือนี้ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่า สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำข้อตกลงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก่อนหน้านี้ไว้แล้วว่า ในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือข้าราชการและประชาชนทั่วไปจะต้องให้ยาทุกชนิดเท่าเทียมกัน พร้อมกับกำชับว่าให้ดูแลเหมือนกัน และล่าสุดขณะนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรเองก็ได้มีรถพยาบาลฉุกเฉินมาจอดเพิ่มอีก 1 คัน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการรักษาผู้ป่วยกรณีกะทันหัน

ภายหลังการหารือที่ประชุมฯ ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามดังนี้

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถามโดยนายศิริโชค โสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ว่า ตามกรณีพิพาทตามเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจะได้ดำเนินการดูแลปัญหานี้อย่างไร โดยเฉพาะประเด็นการให้สัมภาษณ์ของบุคคลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไทยหรือฝ่ายประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้ โดยการถามครั้งนี้ นายศิริโชคได้นำคลิปทหารใช้อาวุธสงคราม และภาพความเสียหายที่ชายแดนซึ่งอ้างว่าเป็นการกระทำของทหารกัมพูชามาประกอบการถามกระทู้ด้วย นายศิริโชคกล่าวด้วยว่ากรณีปัญหาปราสาทเขาพระวิหาร หากสังเกตพฤติกรรมที่ผ่านมาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องยอมรับว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยรู้สึกผิดหวังเพราะไม่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีของประเทศไทย แต่ทำตามคำสั่งของนายใหญ่ท่านหนึ่ง ก็หวังว่าปีใหม่นี้จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นด้วยการบริหารราชการโดยอาศัยกระทรวงต่างประเทศเป็นหลักและยึดประโยชน์ประเทศมากกว่าคนใดคนหนึ่งโดยระบุว่า สองปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์เขมรรุกรานไทยและยิ่งกระทบกระทั่งจนทำให้เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่าย แต่คนที่อยู่แดนไกลกลับให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติพูดเสมือนว่าไทยไปรุกรานกัมพูชา และถูกกล่าวหาว่ายิงเพื่อนบ้านและยิงทหารตัวเอง แต่หลังจากที่นายสุรพงษ์มารับตำแหน่งไม่นาน นายตีต โส เทียะ รองหัวหน้าหน่วยข่าว และตอบโต้เร็ว สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นว่า เพราะรัฐบาลชุดก่อนให้รุกรานกัมพูชาด้วยการยิงปืนใหญ่เข้าไป จึงขอลถามว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ทำหน้าที่สื่อชี้แจงหรือไม่ซึ่งถ้าไม่ชี้แจงก็เท่ากับว่ายอมรับและอาจจะทำให้กัมพูชานำไปใช้เป็นข้ออ้างในศาลโลกว่าไทยยอมรับว่าไปรุกรานจริง

นายสุรพงษ์ ไทวิจักษ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตอบกระทู้เบื้องต้นว่า การที่บอกว่าตนรับใช้พ.ต.ท.ทักษิณนั้นยอมรับว่าใช่ เนื่องจากท่านให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ให้กับผมได้เป็นอย่างมาก สำหรับเหตุการณ์ปะทะกันในพื้นที่ระหว่างประเทศที่มีประชาชนบาดเจ็บนั้น รัฐบาลชุดนี้ไม่

ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอนาคต และกรณีการต่อสู้คดีปราสาทเขาพระวิหารในปี ๒๕๐๕ ไทยเราได้สูญเสียปราสาทเขาพระวิหาร โดยศาลโลกได้ตัดสินไปแล้ว เรื่องนี้ต้องกลับไปถาม ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูเนื่องจากเป็นหัวหน้าทีมทนายในครั้งนั้นและก็ถูกศาลโลกตัดสินแพ้คดีเรียบร้อย ส่วนกรณี การให้สัมภาษณ์ของนายดี๊ด โส เตียะ นั้นเป็นการให้สัมภาษณ์โดยไม่ใช้การประท้วง จึงไม่ต้องทำหนังสือชี้แจง

นายศิริโชค กล่าวต่อว่า ไม่คิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมีวุฒิภาวะเท่านี้ ในกรณีการให้สัมภาษณ์ของคนในรัฐบาลกัมพูชาที่ว่าไทยไปรุกรานอธิปไตยคือ ในพื้นที่ ๔.๓ ตารางกิโลเมตร ถ้าไทยไม่ตอบโต้เลยก็เท่ากับไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย และยืนยันแน่นอนยกยอมรับกลางสภาว่าไม่ได้ตอบโต้ จึงเห็นว่าควรรีบไปทำหนังสือตอบโต้โดยเร็วเพื่อเป็นหลักฐานว่าไทยไม่ได้ไปรุกรานประเทศกัมพูชา นอกจากนี้อยู่ดี ๆ มว.ต่างประเทศไทย ก็ให้สัมภาษณ์ว่า มองตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งแล้วว่าคดีปราสาทเขาพระวิหารนี้ไทยมีแต่แพ้กับเสมอตัว พูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากที่ผ่านมา กัมพูชาก็พยายามจะเอาไทยไปฟ้องศาลโลกอยู่ และถ้าศาลตัดสินยกฟ้องเท่ากับไทยชนะทุกคดีมีแต่ชนะกับแพ้ ไม่มีเสมอ ทำให้ถึงขีดสุดไม่กล้าไปสู้ และยังจะไม่ไปเบิกความในเดือนเมษายน แม้จะพลิกกลับในตอนหลัง มีเจตนาอย่างไร

นายสุรพงษ์ ไทวิชักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่า ควรฟังให้จบกระบวนการทางความคิดในการให้สัมภาษณ์ของตนก่อน โดยอย่าไปหยิบยกประเด็นมาตีความเองอย่างไม่เข้าใจ ซึ่งจะเห็นว่าตนพยายามพูดให้สังคมเข้าใจผลสรุปสุดท้าย เนื่องจากตนได้รับรายงานว่าคดีนี้ที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเดิมมาก่อนรัฐบาลปัจจุบัน รัฐบาลนี้เข้ามารับงานต่อก็มองว่าแนวทางที่ศาลโลกจะตัดสินในกระแสที่ออกมาที่มีอยู่ 4 แนวทาง คือ ๑. ศาลอาจจะไม่มีอำนาจพิจารณาคดีและแห่งจำหน่ายคดี ๒. ศาลรับพิจารณาคดีและตัดสินตามทำที่ไทยคือตามมติกรม.เมื่อปี ๒๕๐๕ ๓. ศาลอาจจะรับพิจารณาคดีและตัดสินตามทำที่ของประเทศกัมพูชา ๔. ตัดสินแบบกลางๆ โดยไม่อิงทำที่ทั้งของไทยเราและของกัมพูชา ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่า ถ้าเป็นไปตามแนวทางที่ ๑. ก็คือเสมอตัว ถ้าเป็นไปตามแนวทางที่ ๒. ก็คือเจ้า ซึ่งทั้งสองกรณีอาจมองว่าเราชนะคือเสมอตัว แต่แนวทางที่ ๓ และแนวทางที่ ๔ นั้นสรุปง่ายๆ ก็คือความพ่ายแพ้แน่นอน ซึ่งตนพยายามอธิบายภาษาไทยให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างชัดเจน เนื่องจากเห็นว่าความรู้ ความเข้าใจของประชาชนนั้นบางครั้งอาจจะมึนงงและตามไม่ทันความคิดในเรื่องดังกล่าว และเรื่องนี้ถ้ามติเป็นไปตามมติกรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็จบ แต่เอ็มโอยู ที่เกิดในสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ กลับไปยกเรื่องปักปันเขตแดนมาอีก จริงๆ เราอยู่กันดีอยู่แล้ว ไม่อยากกล่าวถึงเรื่องที่ผ่านมา จึงขอเรียกร้องฝ่ายค้านและประชาชนคนไทยทุกคนต้องยืนเคียงข้างกัน ต้องเอาความจริงมาพูดคุยกัน อย่านำเรื่องนี้ไปสู่อะไรเป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งไหน ๆ ไทยเราก็จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว เราต้องอยู่กันฉันท์พี่น้องในกลุ่มอาเซียน ต้องฟังพากันอย่างสงบสุข ถ้ามีวาทะทะเลาะกันจะมีประโยชน์อะไร เราควรที่จะระดมสมองคิดร่วมกันเพื่อช่วยกันดูแลประชาชนและประเทศชาติดีกว่า

นายศิริโชคกล่าวเพิ่มเติมว่า นายสุรพงษ์คงไม่ได้อ่านคำฟ้อง ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นในศาลโลก อ่านแต่ในเอกสารที่ส่งให้ และถ้าไปดูจะเห็นว่ากัมพูชายื่นเอกสารฟ้องไทยนั้นไม่เหมาะสมโดยให้ศาลโลกเอาแผนที่ในภาคผนวกหนึ่งมาพิพากษาเป็นเขตแดน คือไทยต้องสูญเสียพื้นที่ ๔.๓ ตารางกิโลเมตรไป แต่ศาลไม่เชื่อตามนั้น และจากข้อมูลของหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ก็ระบุว่า มีการตกลงแบ่งผลประโยชน์กรณีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างแก๊สกับน้ำมันในอ่าวไทยแล้ว คือไทยได้รับผลประโยชน์ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ประเทศกัมพูชา ๒๐ ในฝั่งที่ใกล้กับไทย ส่วนตรงกลางนั้นได้รับคนละ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และประเทศกัมพูชาจะได้รับ 80 เปอร์เซ็นต์ ไทยได้รับ ๒๐ ในฝั่งที่ใกล้กับประเทศกัมพูชา จึงอยากให้นายสุรพงษ์ยืนยันกับคนไทยทั่วประเทศ

ว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนตามสื่อของพนมเปญเปญแพร์ และยืนยันการทำงานในฐานะรัฐมนตรีจะไม่ช่วยเหลือครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในอ่าวไทยด้วย

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงว่า ตนมักจะถูกกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลเรื่อยมา และรู้ว่าประเด็นนี้ต้องเป็นประเด็นการเมืองที่จะถูกกล่าวหา จึงต้องอ้างถึงเอ็มโอยูปี ๒๕๔๔ ที่มีการพูดถึงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ที่ผ่านมาได้ทำการยกเลิกเอ็มโอยู นี้ไปแล้ว และได้แจ้งให้กัมพูชาทราบ และมีรัฐมนตรีคนหนึ่งเดินทางไปกัมพูชาพร้อมแผนที่ เพราะรู้ทันว่าฝ่ายค้านคิดอย่างไร รัฐบาลชุดนี้เลยไม่ทำอะไร ไม่แต่ต้องเอ็มโอยูเลย สถานภาพพื้นที่ทับซ้อนจึงเป็นไปอย่างมตติคมะรัฐมนตรีเดิมอยู่ไม่มีการดำเนินการอย่างใด และที่กล่าวหาครอบครัวพ.ต.ท.ทักษิณได้ประโยชน์ต่าง ๆ นั้นส่วนนี้ก็อยากให้เอาหลักฐานมาพูดกันอย่ากล่าวหากันลอย ๆ ส่วนที่คิดว่าผมไม่กล้านำคณะไปสู่คดีสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์นั้นไม่จริง เนื่องจากมีการนำคณะไป แต่ไปนั่งดูเพราะหัวหน้าศาลของกัมพูชาและไทยก็พูดฝรั่งเศส ผมไปนั่งฟังไม่รู้เรื่องแม้แต่นิดเดียว ไปนั่งก็ไม่มีประโยชน์ แต่เมื่ออยากให้ไปผมก็จะใช้งบประมาณแผ่นดินเดินทางร่วมคณะไป จะไปนั่งฟังไปให้กำลังใจ และจะเอาสื่อมวลชนไปด้วย อย่างไรก็ตามอยากให้เรื่องนี้ยุติกันด้วยเหตุผลอย่ามากกล่าวหาว่าผมใจเสาะไม่สู้ ชีวิตผมไม่เคยกลัวใคร พร้อมทั้งจะสู้เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนไม่ได้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัว ไม่เคยคิดหาประโยชน์บนน้ำตาของประชาชน

สำหรับกระทู้ถามสดนี้ แคนนำพรรคประชาธิปัตย์หลายคนได้ลุกขึ้นประท้วงและใช้สิทธิถูกพาดพิงหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวชี้แจงว่า เรื่องนี้ไม่มีจุดเริ่มต้นจากรัฐบาลชุดที่แล้ว แต่เกิดจากที่กัมพูชานำเรื่องขึ้นศาลโลก รัฐบาลของตนก็พยายามสกัดไม่ให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเพียงฝ่ายเดียวจนนำไปสู่กัมพูชาสร้างสถานการณ์ใช้กำลัง มีการปะทะบริเวณชายแดน จนเป็นเงื่อนไขนำไปสู่ศาลโลก สำหรับประเด็นที่รัฐมนตรีระบุว่า มีแต่เจ้ากับแพ้นั้น เห็นว่าหากศาลวินิจฉัยไม่เป็นไปตามที่กัมพูชาต้องการก็จะนำไปสู่การเจรจา ๒ ฝ่ายในการจัดทำเขตแดน เป็นไปตามหลักการของเอ็มโอยูปี ๒๕๔๔ เรื่องปักปันเขตแดน ส่วนเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่แม้รัฐบาลชุดนี้อ้างว่าไม่ได้แต่จะต้องเอ็มโอยูปี ๒๕๔๔ แต่เชื่อว่ารัฐบาลไม่กล้ายืนยันว่า ๑ ปีที่ผ่านมาไม่มีใครในรัฐบาลไปพบปะกับผู้นำกัมพูชาหรือบริษัทน้ำมัน โดยมีการพูดถึงน้ำมันและแก๊ซ ด้านนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ ก็ได้ลุกขึ้นชี้แจงเหตุที่นายสุรพงษ์ พาดพิงถึงม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นหัวหน้าทีมกฎหมายที่ต่อสู้ในศาลโลกปี ๒๕๐๕ว่าไม่มีความยุติธรรมกับ ม.ร.ว.เสนีย์ ที่มีการพาดพิงถึง เนื่องจากขณะนั้นม.ร.ว.เสนีย์ ไม่ได้มีความประสงค์ว่าความคดีนี้ แต่เนื่องจาก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ขอร้องให้ว่าความให้ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐแม้แต่บาทเดียว แต่ใช้เงินส่วนตัวต่อสู้ ซึ่งถือว่า ม.ร.ว.เสนีย์ ทำความดีให้ประเทศก็ควรยกย่องคนดีที่ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองด้วย

กระทู้ถามสดที่ ๒ เรื่อง การให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนถามโดยนายชาติชาย ชาญชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา ว่าตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีช่างภาพเครื่องบินขึ้นมีอาการป่วยกะทันหัน ขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารรัฐสภา โดยแพทย์และพยาบาลประจำรัฐสภาได้ทำการตรวจอาการเบื้องต้นและตัดสินใจให้นำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล แต่มีการนำรถฉุกเฉินไปส่งตัวผู้ป่วยล่าช้า จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชน จึงอยากให้มีการทบทวนระเบียบการให้บริการด้านสาธารณสุขและการแพทย์ฉุกเฉินแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการรับการรักษา อยากทราบว่ารัฐบาลจะมีแนวทางดูแลอย่างไร และการประกันตนนั้นจำเป็นหรือไม่ที่ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องไปโรงพยาบาลที่ประกันตนเท่านั้น

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขตอบว่า ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น กระทรวงฯ ได้วางระบบไว้อย่างชัดเจน ตามกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ปี ๒๕๕๑ ซึ่งได้มอบหมายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินประสานงานกับทุกหน่วยงานที่จะดูแลไม่ว่าผู้ป่วยจะใช้สิทธิ์อะไร ได้วางระบบไว้ทั้งหมด ยกตัวอย่างในรัฐสภาเองก็ได้เลือกการทำประกันหมู่โดยได้ประสานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าดูแลและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเบื้องต้นได้ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับช่างภาพประจำรัฐสภานั้น เมื่อผู้ป่วยมีอาการได้นั่งพัก อยู่บริเวณอาคารรัฐสภา ๑ โดยมีการประเมินผลของอาการเบื้องต้นว่า ผู้ป่วยอยู่ในภาวะเร่งด่วนที่รอการดูแล และต้องไปได้รับการรักษาจากโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยก็ยังคงสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ ผู้ป่วยบอกว่าเค้ามีย สิทธิ์ที่รพ.กลาง เจ้าหน้าที่ก็ไปส่งที่รพ.กลาง ก็แจ้งให้ทราบ และขอย้ำว่าอีกครั้งว่าการปฏิบัติการต่อผู้ป่วย ฉุกเฉินต้องให้บริการอย่างทั่วถึงใกล้ที่ไหนให้ไปโรงพยาบาลนั้นโดยไม่ต้องถามสิทธิ์ โดยจะมีสถาบันสุขภาพ แห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบส่งต่อรพ.ที่ผู้ป่วยสังกัดเอง

นายชาดา ถามต่อว่ามีการทบทวนระเบียบการให้บริการเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างไรโดยเฉพาะรพพยาบาล ของรัฐบาลไม่ใช่รถของเอกชนเช่น ปอเต็กตึ๊ง ให้มีความเท่าเทียมกัน

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขตอบว่าในกระทรวงมีเครือข่ายของศูนย์ การแพทย์นเรนทรโดยติดต่อที่หมายเลข ๑๖๖๙ ทั่วประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือภูมิภาคในความ พร้อมของรพพยาบาลที่จะไปกู้ชีพ สำหรับรถมูลนิธิต่าง ๆ ที่ไปนอกเหนือจากศูนย์การแพทย์นเรนทร คือศูนย์ เอรಾವันก็จะเน้นบริการผู้ป่วยฉุกเฉินและระยะอันตราย นอกเหนือจากนี้รถกู้ชีพอื่น ๆ ก็กำลังพยายามให้มากขึ้น ทะเบียนกับกระทรวงให้ได้มากขึ้น

นายชาดา ให้ข้อสังเกตถึงการปรับตัวหรือการปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงฯ ต้องให้ดีที่สุดกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรการเรียนให้เด็กได้รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา ต้องคิดไปข้างหน้า นำปัญหาแก้ไขโดยเร็ว สำหรับในเรื่องของรพพยาบาลเช่นที่ทำเนียบรัฐบาล หรือที่รัฐสภานั้นก็ควรจะมี รพพยาบาลประจำทุกวันไม่ใช่มีเฉพาะวันประชุมคณะรัฐมนตรีหรือประชุมสภาเท่านั้น

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ได้มอบหมายให้มีการฝึกอบรมให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๆ ได้มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมมีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถามโดยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรค ประชาธิปัตย์ว่า ด้วยเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งว่านายบุญมี เริ่มสุขผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้ถูกยิงเสียชีวิตและข้อเท็จจริงฟังได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมใช้อาวุธปืนที่มีกระสุน ขนาด.๒๒๓ ยิงเจ้าหน้าที่รัฐ จากคำสั่งของศาลแสดงว่าผู้ชุมนุมได้ชุมนุมโดยมีคำสั่งศาลต้องปฏิบัติตาม นาย นิพิฏฐ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อปี ๒๕๕๕คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง แห่งชาติ (คอป.) ได้เสนอรายงานสรุปในประเด็นหนึ่งว่า ชายชุดดำมีจริงและเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตของ เจ้าหน้าที่และประชาชน ปรากฏว่า เมื่อ คอป.ได้มีข้อเสนอออกมา ร.ต.อ.เฉลิม บอกว่า ข้อเสนอของ คอป.ไม่มี ผูกพันตามกฎหมายเว้นเสียแต่จะเป็นคำสั่งของศาลถึงจะปฏิบัติตาม และย้ำอีกว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงไม่ เข้าข่ายการก่อการร้าย ดังนั้น ในเมื่อศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีคำสั่งชั้นสูตรพลิกศพ นายบุญมี เริ่มสุข ซึ่ง เสียชีวิตระหว่างการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๓ แล้วว่า ไม่ได้มาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่มีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้ยิงปืนกระสุน .๒๒๓ใส่เจ้าหน้าที่รัฐ ร.ต.อ.เฉลิม จะดำเนินการอย่างไรและที่สำคัญในปีที่มีการชุมนุม รัฐบาลในขณะนั้นได้

ขอให้ศาลพิจารณว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงผิดต่อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลก็มีความเห็นออกมาว่า เป็นการชุมนุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชน กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ก่อนที่ต่อมาจะมีการดำเนินคดีในข้อหา ก่อการร้ายกับแกนนำการชุมนุม เมื่อเป็นอย่างนี้แกนนำในการชุมนุมที่อยู่ในรัฐบาลเวลานี้ รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไร

ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวตอบกระทู้ว่า กรณีของนายบุญมีนั้น ศาลยังไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ลงมือกระทำการ ซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ ทำให้ัยการและพนักงานสอบสวนต้องได้สวนเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป และคำสั่งของศาลที่ออกมาไม่ใช่คำพิพากษาเป็นเพียงคำสั่งตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๕๐ และถ้านายนิพิฐภูมิหลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็นำขึ้นไปต่อสู่คดีในชั้นศาลได้ และคดีก่อการร้ายก็มีการฟ้องในศาลแล้ว จะให้รัฐบาลไปดำเนินการอะไรในเมื่อศาลยังไม่ได้ตัดสินและกล่าวยืนยันว่า คนเสื้อแดงไม่ได้เข้าข่ายความผิดการก่อการร้ายตาม พ.ร.บ.การก่อการร้าย ซึ่งเป็นลักษณะของการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย จึงมีความคิดเห็นส่วนตัวว่า การชุมนุมของคนเสื้อแดงไม่มีความผิดส่วนความเห็นของ คอป.ก็ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นแค่ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อไป

กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๔ การแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถามโดยนายสุรเชษฐ์ แวอาแซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาสว่า กรณีล่าสุดที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปมาเลเซีย เพื่อติดตามข้อตกลงต่างๆ จำนวน ๕ ฉบับ ที่ทำกับมาเลเซียพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาชายแดนใต้ แต่เป็นเรื่องข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเด็นร้านต้มยำกุ้ง และมีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อว่ารองนายกรัฐมนตรีมีอาการมีนเมาระหว่างอยู่ในมาเลเซียว่าเป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่และอยากเรียกร้องให้รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสัมผัสและทราบปัญหาโดยตรงจากประชาชน

ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเบื้องต้นในส่วนที่มีการมีนเมาว่า การดื่มไวน์ของตนเป็นช่วงกลางคืนที่ไปพบเพื่อนส่วนตัว ส่วนการปฏิบัติราชการเป็นช่วงเช้าซึ่งเป็นคนละวัน และยืนยันว่าการเดินทางไปมาเลเซียครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศมาก และจากเดิมที่กำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเพียง ๑๕ นาทีก็ได้รับการขยายเวลาเป็น ๑ ชั่วโมงเศษ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถนำรายละเอียดการพูดคุยมาเปิดเผยได้ เนื่องจากเป็นมารยาททางการทูต พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีแผนในการแก้ปัญหาภาคใต้อย่างชัดเจน โดยในเวลา ๑๔.๐๐ น.วันนี้ก็จะการประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์มอบนโยบายจังหวัดเคลื่อนที่ โดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบพื้นที่เป็นรายอำเภอ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ส่วนข้อเรียกร้องที่คุณสุรเชษฐ์ต้องการให้ตนเองลงพื้นที่นั้น เป็นเรื่องส่วนตัวที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเอง

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งสุขภาพบ่อน้ำพุร้อน บ้านโตนปาหนัน หมู่ ๔ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว หรือไม่ อย่างไร

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบกระทู้เบื้องต้นว่า โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลได้ดำเนินการปรับปรุงและจัดทำโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ใช้งบเงินกว่า ๑๔ ล้านบาท ซึ่งในปี ๒๕๕๓ นั้นเป็นการสนับสนุนในระยะที่ ๑ วงเงินประมาณ เจ็ดล้านหกแสนบาทซึ่งเป็นเรื่องของการดำเนินการในส่วนของการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม เป็นเรื่องของการปรับปรุงบ่อหลักหรือบ่อแม่ ซึ่งบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้เป็นบ่อที่มีลักษณะเป็นบ่อน้ำพุร้อนเล็ก ๆ หลายบ่อ

และกึ่งไหลมารวมกันอยู่ที่บ่อใหญ่เป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่อง การก่อสร้างบ่อแช่ตัวซึ่งจะแยกระหว่างชายและหญิงและมีห้องน้ำในตัวและเป็นเรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์และการทำป้ายทางเข้าต่าง ๆ โดยได้ตรวจสอบแล้วว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างว่า ขณะนี้ในระยะที่หนึ่งปี ๒๕๕๓ นั้น ระยะเวลาในการทำสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แต่ไม่ได้มีโอกาสตรวจสอบในพื้นที่ อยากรู้เรียนว่าทราบได้ว่ามีปัญหาอะไร แต่จะเรียนว่าในเบื้องต้นอบจ.สตูล ได้ทำสัญญาในเรื่องของปรับปรุงไปแล้ว ระยะที่หนึ่งวงเงินเจ็ดล้านหกแสนบาท สำหรับในระยะที่สองในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวงเงินงบประมาณหกล้านแปดแสนบาทเศษก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการพัฒนาในส่วนที่เหลือ ในเรื่องของห้องน้ำรวมด้านนอกของแหล่งท่องเที่ยว ในส่วนของบ่อแช่เท้า ในส่วนของศาลาพักผ่อนและเรื่องของการป้องกันการเซาะตลิ่ง ระยะที่ ๒ นี้อยู่ระหว่างการรอรับแบบแปลนอยู่ก็แจ้งให้ทราบว่า เมื่ออบจ.สตูลได้สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว ก็ตรวจสอบทางกระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยวขณะนี้ ยังไม่มีการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นหรือพื้นที่เข้ามาที่กระทรวงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีนโยบายที่จะสนับสนุนอยู่ โดยต้องมีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเข้ามา ในหนังสือขอรับการสนับสนุนต้องมีรายละเอียดโครงการที่จะขอรับการสนับสนุน ต้องมีรูปแบบรายการก่อสร้าง ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ในกรณีกรณีถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือเป็นที่พิเศษที่จะต้องดำเนินการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและต้องผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบจากแหล่งท่องเที่ยว นั้น ๆ ก่อน ซึ่งถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางก็ทำตามขั้นตอนดังกล่าวได้

กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่องการพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ถามโดยนาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำหนองใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลไพรบึงและห้วยไฮ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง ห้วยแฮด ตำบลหนองคล้า อำเภอพยุห์ ห้วยตามาย ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษณ์และคลองอีสานเขียว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ต้นเงินมากและจะดำเนินการได้เมื่อใด

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้เบื้องต้นว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำได้วางกรอบนโยบายในการฟื้นฟูเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่ที่ได้ก่อสร้างขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายพื้นที่จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำดูแล ได้มีการศึกษาโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒๕ ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยได้จัดทำระเบียบแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำที่ประกาศมีจำนวนทั้งสิ้นกว่าหนึ่งแสนแห่ง มีแหล่งน้ำใช้งานได้ปัจจุบัน เก้าหมื่นกว่าแห่ง ไม่สามารถใช้งานได้ประมาณกว่าหนึ่งหมื่นแห่ง โดยได้มีการจัดทำแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดังกล่าวให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยขณะนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๑,๙๓๒ โครงการ อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่ถามนี้จะได้รับเรื่องไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลอย่างเร่งด่วนตามความเหมาะสมต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ๒ ฉบับคือ

- ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมและร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับนี้มีความสำคัญโดยที่ผ่านมากการกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นการฟอกเงินด้วยการนำเงินที่ได้จากการ

กระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่างๆที่เป็นการพอกเงินเพื่อนำเงินไปใช้ประโยชน์ในการกระทำ ความผิดต่อไปอีก เป็นปัญหาเร่งด่วนที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งทุกประเทศให้ความสำคัญ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ถูก คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการพอกเงิน หรือ (FATF) ขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังการสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ก่อการร้าย ทำให้สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน (ป.ป.ง.)จำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม อย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการเงินของไทยในต่างประเทศในการดำเนินธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้น ล่าสุดสำนักงานป.ป.ง.จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน (ฉบับที่) พ.ศ. และ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.นี้เข้ามาสู่การ พิจารณาของรัฐสภา โดยร่างดังกล่าวสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วและวุฒิสภาก็ได้มีมติเห็นชอบ ร่างดังกล่าวด้วยแต่ได้มีการแก้ไขในบางประเด็นจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันขึ้นมาพิจารณาก่อนหน้า นี้และกรรมาธิการฯก็ได้มีการพิจารณาเสร็จแล้วและนำมาสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้อีกครั้ง หนึ่ง ซึ่งความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ที่มีการปรับปรุงและกำหนด ความผิดมูลฐานของการทำธุรกรรมต่างๆ ที่เห็นว่าอาจเข้าข่ายเป็นการพอกเงิน และปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน โดยให้เป็นหน่วยงานราชการอิสระ เป็นกลาง และขึ้นตรง ต่อนายกรัฐมนตรี และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งกำหนดให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย การระงับ การดำเนินการทรัพย์สินของผู้มีบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้าย และกำหนดขอบเขต รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากก่อนหน้านี้ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการ ทางการเงินเกี่ยวกับการพอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF)เคย พิจารณาอาจขึ้นบัญชีไทยว่า เป็นประเทศที่บกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านการก่อการร้าย หากไทยถูกขึ้นบัญชี จะกระทบต่อการทำธุรกรรมทางการเงิน ดังนั้นรัฐบาลและรัฐสภา จึงเห็นตรงกันที่จะต้องเร่งรัดกฎหมายดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ก่อนที่จะมีการประชุม FATF ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556

ในการพิจารณาครั้งนี้ที่ประชุม ฯได้ลงมติเห็นชอบด้วยการแก้ไขของคณะกรรมการร่วมกัน

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อเนื่องอีก ๒ ฉบับคือ

- ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม และร่างนี้กรรมาธิการร่วมกันของทั้งสองสภาพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งร่างนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตัว ร่างอาทิ ประเด็นในการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงที่จะพิจารณาพิพากษาได้ เมื่อมี การจับตัวผู้ต้องหาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยสำนวนการ สอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาลแขวงให้ทันภายในกำหนดเวลาสี่ สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหาถูกจับ แต่มีให้นับเวลาเดินทางตามปกติที่นำตัวผู้ต้องหาจากที่จับ มาอยู่ที่ทำการของพนักงานสอบสวน จากที่ทำการของพนักงานสอบสวนหรือจากที่ทำการของ พนักงานอัยการมาศาลเข้าในกำหนดเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนั้นด้วย

ร่าง ฯนี้ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการร่วมกัน

- ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมและเข้าสู่การ พิจารณาในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ โดยมีเหตุผลของการแก้ไขคือ ตามที่กฎหมายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทำการสอนคน

พิการต้องมีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีเป็นครูการศึกษาพิเศษได้ มีผลให้ครูการศึกษาพิเศษซึ่งทำการสอนคนพิการมีไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของบทนิยามคำว่า ครูการศึกษาพิเศษ ให้มีความหมายกว้างขึ้นและครอบคลุมครูที่มีวุฒิทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

- ร่างนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓

ปิดประชุมในเวลา ๑๕.๑๓ นาฬิกา